
 

 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันท่ีสอง 
  วันอังคารที่ 25 มีนาคม  2568 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันที่สอง  
โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายภราดร ปริศนานันทกุล  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

 (1) กระทู้ถาม      (ไม่มี)  

         (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม              (ไม่มี) 

         (3) รับรองรายงานการประชุม                       (ไม่มี) 

           (4) เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี)   
         เรื่องด่วน 
 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่ วไปเพ่ือลงมติ ไม่ ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล    
(นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ จำนวน 165 คน เป็นผู้เสนอ) 
 เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568  
 โดยนางสาวภคมน หนุนอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน เป็นผู้อภิปราย
เป็นคนแรก ประเด็นการไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำประเทศ นายกรัฐมนตรีขาดความรู้ความสามารถ 
ไม่มีวุฒิภาวะ ไม่มีเจตจำนงรับใช้ประชาชน ไม่สามารถนำพาประเทศไปข้างหน้าได้ ไม่สามารถบริหาร
จัดการปัญหาและวิกฤตของประเทศได้ โดยยกตัวอย่างการขาดความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารกับ
สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการตอบคำถามปัญหาสถานการณ์ของประเทศ 
ในหลายประเด็น แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำประเทศ  
ไม่สามารถสื่อสารและการตอบปัญหาเรื่องค่าเงินบาท การปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมถึงสถานการณ์ที่
ตลาดหุ้นไทยตกได้ นายกรัฐมนตรีไม่กล้าที่จะตอบคำถาม แต่รอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
มาตอบ และมักจะตอบไม่ตรงคำถาม และในการประชุมในเวทีระดับโลก นายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้
ความสามารถในการแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีการประชุมระดับโลก ไม่สามารถสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
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และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยได้จนทำให้นักลงทุนไม่มีความเชื่อมั่นในการเข้ามาลงทุน  
ในประเทศไทย ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตอบคำถาม สะท้อนให้เห็นว่าไม่เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ 
ไม่สามารถสื่อสารนโยบายและแก้ไขปัญหาได้ ทำให้ต่างประเทศขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทย  
ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสในเวทีระดับโลก ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกเสียหาย 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขาดวุฒิภาวะในการรับฟังความเห็นที่แตกต่างและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ 
จากประชาชน ท่าทีการสื่อสารของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีวุฒิภาวะ
ของการเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาของภาคประชาชน ไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกยากลำบากของประเทศ ไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบ ลอยตัวเหนือปัญหา ไม่มีแนวทาง
และกลไกที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและประเทศ การสื่อสารของนายกรัฐมนตรี 
ไม่สามารถสร้างความหวงัใหก้ับประชาชนได้ อีกทั้ง นายกรัฐมนตรียังไมม่ีเจตจำนงในการรบัใช้ประชาชน 
โดยยกตัวอย่างประเด็น การแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนทั้งเรื่องค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน รวมถึง  
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่มีเจตจำนง 
ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ ยังไม่มีเจตจำนงในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเป็นนโยบาย
หลักในการหาเสียงกับประชาชน เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้ว กลับไม่ดำเนินการใด ๆ ไม่มีความจริงใจ  
และไม่มีการแสดงเจตจำนงในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เคยประกาศไว้  ตลอดจนไม่สามารถนำตัวคนผิด
ในคดีตากใบมาลงโทษได้ แสดงให้เห็นถึงการไม่มีความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี และไม่มีเจตจำนง
ในการรับใช้ประชาชน ทำให้ประเทศไทยและประชาชนขาดโอกาส และสูญเสียความหวัง จึงไม่อาจ
ไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป 

นอกจากนี้  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
นายกรัฐมนตรมีีพฤตกิารณไ์ม่อาจน่าไวว้างใจให้บริหารราชการแผ่นดินอีกต่อไป เห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ตนเองและครอบครัวเหนือผลประโยชน์ของส่วนรวม ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีขาดความเหมาะสมของ  
การดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หลอกลวงประชาชนเพ่ือช่วย 
คนในครอบครัวให้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นนำไปสู่การทำลายหลักนิติรัฐ ส่งผลให้ประชาชน  
เสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสมคบกับพวกพ้องเพ่ือสร้างระบบอภิสิทธิ์ที่อยู่เหนือ
กฎหมาย ทำให้ประเทศชาติเสียหายร้ายแรง ยากจะแก้ไขเยียวยาได้  นอกจากนี้ การกระทำของ
นายกรัฐมนตรีต่อกรณีชั้น 14 ยังมีความผิดอาญาร้ายแรง โดยนายกรัฐมนตรีคือตัวการสำคัญของเรื่องนี้ 
ไม่มีวิธีการอื่นใดอีกแล้วที่จะหยุดความเสียหายของประเทศชาติ  นอกเสียจากการขอให้สภาฯ แห่งนี้ 
มีมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้อภิปรายถึง  
การรักษาตัวที่ชั้น 14 ของบิดานายกรัฐมนตรีเกิดจากข้อตกลง (ดีล) ลับ ซึ่งนับตั้งแต่การเดินทางกลับสู่
มาตุภูมิของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ขอลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานเกิดจากดีลปีศาจ ในการจัดตั้ง
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รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล โดยแลกเปลี่ยนกับการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว และได้รับการอำนวยความสะดวกตั้งแต่เหยียบแผ่นดิน จนต่อมาได้รับ  
การพระราชทานอภัยโทษจากรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จนนำมาสู่การได้รับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะถูกควบคุมที่ เรือนจำ ทั้งหมดนี้นายกรัฐมนตรีรู้เห็นเป็นใจทั้งหมด  
เพื่อช่วยเหลือบิดาให้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจำ มีการเล่นแร่แปรกฎหมายเพ่ือให้อดีตนายกรัฐมนตรีสามารถ
ยื่นอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ แลกกับขั้วอำนาจเดิมกลับมามีอำนาจเพ่ือพาบิดากลับบ้าน ทำให้ประเทศไทย 
ไม่เดินหน้าวนอยู่กับการเกิดรัฐประหาร และเป็นการพรากประชาธิปไตยไปจากคนไทย นายกรัฐมนตรี
โกหกประชาชนเรื่องสุขภาพของบิดา จากเดิมบอกว่าสุขภาพดี ตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง ต่อมาอีก 2 วัน 
กรมราชฑัณฑ์กลับรายงานผลการตรวจสุขภาพว่าหัวใจขาดเลือด ปอดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง  
กระดูกสันหลังเสื่อม เพียง 2 วัน มีโรคเพ่ิมขึ้นมาอีก 4 โรค ผลการตรวจสุขภาพที่ดูไบและประเทศไทย 
มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนเป็นเหตุให้มีการส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแทนที่จะรักษา  
ที่โรงพยาบาลราชฑัณฑ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วเหมือนมีการนัดกันไว้ จนนำไปสู่การเปลี่ยนชื่อ  
หอผู้ป่วยเพ่ืออำนวยความสะดวกและให้เหมาะสมกับเหตุการณ์  รวมทั้งยังต้องการบอกกับสังคมว่า 
ไม่ได้รักษาตัวในห้องวีไอพี การกระทำเหล่านี้ทำให้บิดาของนายกรัฐมนตรีได้รับอภิสิทธิ์เหนือบุคคลอื่น 
ทั้งที่ตอนหาเสียงบอกว่าจะฟื้นฟูหลกันิตธิรรมและความโปร่งใส แต่นายกรัฐมนตรกีลับกระทำตรงกนัขา้ม 
ทำตัวเหนือกฎหมาย แล้วจะฟ้ืนฟูนิติธรรมและความโปร่งใสได้อย่างไร การออกไปรักษาตัวภายนอก
เรือนจำเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายไม่ต่างจากการแหกคุก รวมไปถึงการขอพระราชทาน  
อภัยโทษเฉพาะรายอีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติการขอพระราชทานอภัยโทษในกรณีดังกล่าวตามประมวล
กฎหมายพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 มาตรา 259 นายกรัฐมนตรีในฐานะลูกสามารถกระทำได้  
แต่ปรากฏว่าการเดินเรื่องของดังกล่าว บิดาเป็นผู้ดำเนินการเอง ซึ่งหากป่วยหนัก จริงจะสามารถ
ดำเนินการขออภัยโทษด้วยตนเองได้อย่างไร ทั้งหมดนี้คือการอุปโลกน์เรื่องขึ้นมาเพ่ือตบตาและ
หลอกลวงประชาชน กรณีของบิดานายกรัฐมนตรีได้รับการอำนวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว 
แตกต่างจากนักโทษคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรักษาอาการเจ็บป่วยทันที ตอกย้ำว่าคุกมีไว้ขังคนจน 
นายกรัฐมนตรีทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม สร้างระบอบอภิสิทธิ์ชน 
นายกรัฐมนตรีโกหกประชาชนเพ่ือให้บิดาไม่ต้องติดคุก ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งบุคคล
มากมายเพ่ือช่วยเหลือบิดาตนเองแลกกับผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นการทำลายระบอบยุติธรรมและ
ผลประโยชน์ของประเทศ  พฤติกรรมในอดีตของนากยรัฐมนตรีแสดงให้ เห้นอย่างชัดเจนว่า 
ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน)
ขอหารือเรื่องเวลาการอภิปราย เนื่องจากฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นประท้วงเพียงคนเดียวถึง 16 ครั้ง ประธานฯ 
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ชี้แจงว่าสมาชิกฯ สามารถประท้วงกี่ครั้งก็ได้ และขึ้นอยู่กับว่าประธานในที่ประชุมขณะนั้นจะวินิจฉัย
อย่างไร ซึ่งประธานฯ จะพยายามควบคุมเวลาของแต่ละฝ่ายให้ดีที่สุด  

ประเด็นความล้มเหลวในการบริหารจัดการปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ปัญหาสแกมเมอร์ 
และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รัฐบาลไม่มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ปล่อยให้มีซิมม้า บัญชีม้า
เกลื่อนตลาด โดยไม่เร่งดำเนินการตัดไฟฟ้าและสัญญานอินเตอร์เน็ตบริเวณด่านที่อยู่ตามชายแดน 
ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นทรัพยากรให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งไม่กำกับดูแลคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ดำเนินการปกป้องความปลอดภัยของประชาชน 
ปล่อยให้ข้อมูลประชาชนหลุดไปอยู่ ท่ีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่กลับปล่อยให้นายทุนเอาเปรียบประชาชน  
ไม่ควบคุมการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุมแพลตฟอร์มการซื้อขาย 
คริปโทเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับการอนุญาต ทำให้ไม่สามารถติดตามเงินกลับมาให้ประชาชนได้ ปล่อยให้มี
การฟอกเงินเกิดขึ้น ไม่เร่งออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
หรือ พ.ร.ก.ไซเบอร์ เพ่ือดำเนินการกับบัญชีม้าบนแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคล (Peer-to-
Peer Lending :P2P) รวมถึงอำนาจการคืนเงินให้กับประชาชนและการรับผิดร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิด กฎหมายนี้ไม่มีความคืบหน้า ทำให้ไม่มีเครื่องมือและกลไกในการจัดการกับ 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไม่มีการจัดทำไบโอเมทริกซ์ (Biometric) เพื่อตรวจอัตลักษณ์บุคคลด้วยการเก็บและ
เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และอัตลักษณ์บุคคลอื่นกับทะเบยีนประวตัิอาชญากรรมโดยอัตโนมัต ิเมื่อระบบนี้
หมดอายุลง ประกอบกับประเทศไทยเปิดฟรีวีซ่า ทำให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถรู้ได้เลยว่า 
มีอาชญากรกี่คนเข้าประเทศในรูปแบบนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของกลุ่มทุนสีเทา  
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินต่อ 
เพราะขาดภาวะผู้นำ ปล่อยให้เกิดสภาวะการเกี่ยงงานจนเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างมหาศาล นายกรัฐมนตรีลอยตัวเหนือปัญหา ไม่ยอมตัดสินใจทั้งที่ความเสียหายของ
ประชาชนยังเกิดขึ้น จนรัฐบาลต่างชาติต้องเข้ามากดดันจึงได้ลงมือ  

นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่จะต้องทำลายโครงสร้างอาชญากรข้ามชาติทั้งทุนสีเทา 
และทุนไทยสีเทาที่ทำลายประเทศไทย รวมไปถึงต้องอาศัยมาตรการที่เด็ดขาดในการจัดการกลุ่มทุน 
ต่าง ๆ ที่ไร้จิตสำนึก ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคม แต่นายกรัฐมนตรีกลับจงใจละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ 
เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและพวกพ้องของตนเอง จงใจปล่อยให้เกิดการทุจริตในระบบราชการ 
นายกรัฐมนตรมีองดกูารคอร์รัปชันเกิดขึ้นโดยไม่จัดการใด ๆ จนทำให้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่มีจุดจบ 
ความเสียหายของประชาชนทั้งการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต เกิดจากการที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อ  
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ทั้ งที่ประเทศควรมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้  แต่ทั้ งหมดนี้ เกิดขึ้นเพราะ
นายกรัฐมนตรีและครอบครัวทำดีลแลกประเทศกับปีศาจ โดยการเอาผลประโยชน์ของคนทั้งชาติไปแลก
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กับผลประโยชน์ของคนในครอบครัว สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หากปล่อยให้บริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป มีแต่จะทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างร้ายแรงจนยากจะแก้ไขเยียวยา ด้วยเหตุนี้
จึงไม่สามารถปล่อยให้ นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกแม้แต่วันเดียว 

ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินสะท้อนผ่านตัวเลขและสถิติความเสียหาย
จากจำนวนประชาชนถูกหลอกลวง และเม็ดเงินที่เป็นมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก รัฐบาลตั้งเป้า 
เป็นศูนย์กลาง (HUB) ในหลายด้าน แต่ไม่สามารถเป็นได้ เพราะเงินของประชาชนถูกหลอกลวงโดย 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ วันนี้ประเทศไทยกลายเป็น HUB ของธุรกิจสีเทา จนทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยว
ประเทศไทยน้อยลงส่งผลต่อรายได้ของประเทศ มีหลายชีวิตต้องสูญเสียจากการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
หลอกลวง ปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข หากนายกรัฐมนตรียังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
โทรหา แล้วประขาชนคนธรรมที่ไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองจะมีความปลอดภัยได้อย่างไร นายกรัฐมนตรี
ควรจะหาต้นตอของปัญหาแล้วหามาตรการป้องกันและแก้ไข แต่กลับไม่เคยเข้าใจปัญหา ไม่เคยเข้าใจ 
หัวอกของคนที่ถูกหลอกลวง และมีชีวิตที่ยากลำบาก นายกรัฐมนตรีไร้จิตสำนึกในการมุ่งมั่นแก้ไข 
ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าฉันก็เจอ
ปัญหาเหมือน ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำได้เท่านี้ ประเทศไทยก็ไม่ควรจะมีนายกรัฐมนตรี 

สำหรับกระบวนการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งระบบ ต้องอาศัยอำนาจของ
นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ใช่การฝากให้ใครดูแล เพราะเป็นเรื่องที่ต้องทำงานข้ามกระทรวง ต้องมี  
การสั่งการและตัดสินใจในมาตรการสำคัญต่าง ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับมิติทั้งทางด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ กระบวนการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทั้งระบบจะต้องแก้ปัญหา
ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น แค่รัฐมนตรีคนเดียว หรือรอง
นายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คนที่ต้องดูแลจัดการและตัดสินใจคือ นายกรัฐมนตรี 
ท่ีมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน แต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างจริงจังเพราะนายกรัฐมนตรี
ละเลยการปฎิบัติหน้าที่ จึงทำให้ติดขัดทุกกระบวนการ นายกรัฐมนตรีไม่มีความสามารถในการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างเด็ดขาด ไม่สามารถจัดการรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีได้ ด้วยองค์ประกอบ
เหล่านี้ทำให้สงสัยว่าเป็นการเอื้อกลุ่มไทยเทาที่อาจเป็นคนใกล้ชิดก็เป็นได้ การดำรงอยู่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
อาศัยทรัพยากรจากประเทศไทย แต่นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจกลับปล่อยประละเลย 
ไม่ดำเนินการตัดไฟฟ้าและสัญญานอินเทอร์เน็ตในประเทศเพ่ือนบ้าน ที่มีข้อมูลว่าแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ การตัดไฟคือก้าวแรกในการทำลายแก๊งมิจฉาชีพ แต่รัฐบาลไม่เร่งดำเนินการตัดไฟทันที 
ปล่อยเวลาเนิ่นนาน จนเกิดความเสียหายกับประชาชนและประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านประณามว่า
ประเทศไทยเป็นต้นเหตุของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อีกทั้ง นายกรัฐมนตรียังไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ 
ทั้งที่มีอำนาจในการสั่งการแต่กลับไม่ดำเนินการ ไม่ตัดสินใจเด็ดขาด ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เกี่ยงงาน เจ้าหน้าที่รัฐปิดหูปิดตา ไม่ทำหน้าที่จนทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล  
ปล่อยให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นภัยคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย สิ่งเหล่านี้สะท้อน  
ให้เห็นว่า นายกรัฐมนตรีล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน อำนวยความสะดวกให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาต่อภัยความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เพราะมีประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝงอยู่ และไม่ดำเนินการตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ ไม่กล้า  
แตะต้องผลประโยชน์ของกลุ่มทุน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับบิดาของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  
เอาผลประโยชน์และความฝันของประชาชนทุกคนในประเทศไปแลกกับประโยชน์ของครอบครัวตนเอง 
เพื่อให้บิดาได้กลับมาประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุก จึงไม่สามารถไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ 

ประเด็นความล้มเหลวด้านการบริหารเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ หนี้ครัวเรือน
พุ่งสูง ตลาดหุ้นแดงทั้งกระดาน รายได้ของเกษตรกรตกต่ำแทบทุกชนิด เกษตรกรที่ปลูกข้าวรายได้ลดลง
ร้อยละ 17 อ้อยรายได้ลดลงร้อยละ 14  มันสำปะหลังรายได้ลดลงร้อยละ 38 และข้าวโพดรายได้ลดลง
ร้อยละ 21 ปัญหาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่แก้ปญัหาไมเ่ป็น ใช้คนแก้ปัญหาไม่เปน็ รายได้คนไม่เพิ่ม โตไม่ทัน
กับค่าครองชีพ นอกจากรายได้ฝั่งเกษตรที่ลดลง รายได้ของมนุษย์เงินเดือนก็ไม่เพ่ิม เช่นเดียวกัน 
นายกรัฐมนตรีบริห ารเศรษฐกิ จผิดพลาด ไม่มี ความ เชี่ ยวชาญ ด้ านการบริห ารเศรษฐกิ จ  
และไม่มีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับเกษตร ไม่มีทิศทางการแก้ปัญหา
ให้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ไม่ เตรียมการล่วงหน้าหากสินค้ามีราคาลดลง และไม่มีความสามารถ 
ในการประสานงานในการทำงานของรัฐมนตรีต่างพรรค กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจดำเนิน
นโยบายสวนทางกันเอง นายกรัฐมนตรีสัญญาว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชน  
ให้มีกินมีใช้ แต่หลังจากบริหารงานได้ 6 เดือน ประชาชนต่อว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพสูง ประชาชน  
ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย สินค้ามีราคาแพง แต่ประชาชนมีรายได้เท่าเดิม แรงงานไม่ได้ปรับค่าแรง 
นายกรัฐมนตรไีม่มแีนวทางในการเพ่ิมรายไดใ้ห้กับประชาชน ทั้งนี้ ความเดือดร้อนตอนนี้มีทุกหย่อมหญ้า 
ตั้งแต่รายได้เกษตรกร คนงาน ค่าครองชีพสูง ทำมาหากินก็ไม่คล่อง โรงงาน ห้างร้าน และบริษัททยอย
ปิดตัว ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไม่เคยพูดถึงปัญหาโครงสร้างอย่างจริงจัง ตอนหาเสียง
ประกาศว่าจะขึ้นค่าแรงเป็น 400 บาท แต่เมื่อมาเป็นรัฐบาลก็ทำไม่ได้ จงใจโกหกหลอกลวงประชาชน 
เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมือง นายกรัฐมนตรียังไม่มีความสามารถในการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  
มีแค่สัญญาล้ม ๆ แล้ง ๆ เรื่องค่าขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ แต่ทำได้จริง 4 จังหวัด  กับอีก 1 อำเภอ  
จงใจโกหกหลอกลวงประชาชน ขนาดมีนายกรัฐมนตรี 2 คนแล้วก็ยังทำไม่ได้ หลอกลวงแรงงาน 
ให้มีความหวังครั้งแล้วครั้งเล่า บริหารเศรษฐกิจแบบเล่นขายของจนทำให้บริษัทปิดกิจการ แรงงานโดน
ปลด ถูกเลิกจ้าง และได้รับความเดือดร้อน แต่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถช่วยเหลือแรงงานได้ ไม่สามารถ
นำงบกลางมาชดเชยให้ประชาชนได้  
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นายกรัฐมนตรีเตะถ่วงไม่พิจารณานำงบกลางมาช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง สินค้า
ไทยถูกสินค้าทุนจีนรุกตลาด จนตอนนี้กลายเป็นซัพพลายเชน 0 เหรียญ ผู้ประกอบการ SMEs ยังคง 
เป็นหนี้ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และไม่ได้ช่วยเหลือ SMEs จริง 
นายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจผิดพลาด ไม่สร้างโอกาสให้ประชาชนในการทำมาหากิน แต่เป็นการ
แก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอด แก้ปัญหารายวัน ไม่มีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ่ายเงิน 
10,000 บาท ไม่ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ  
ก็เหมือนสมัยรัฐบาลเศรษฐา ที่คาดว่าจะกระตุ้น GDP ร้อยละ 3 แต่ก็ไม่ได้ผล รัฐบาลนายกรัฐมนตรี 
แพทองธารตั้งเป้าว่า GDP จะโตร้อยละ 3.5 โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุน  
และเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 1 ซึ่งไม่แน่ใจว่า GDP จะโตถึง 
ร้อยละ 2 หรือไม่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นเช่นเดิมแบบนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ได้อย่างไร ซึ่งปรากฏว่าเศรษฐกิจของประเทศ GDP โตต่ำกว่าที่ตัง้เปา้ไว ้มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิยังคง
ใช้มาตรการเดิม ทำให้เป็นคำถามว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร หากยังบริหารผิดพลาดซ้ำซาก โดยไม่เห็น
แผนภาพรวมในการกระตุน้เศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรยีังไมส่ามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หนี้สินครัวเรือนท่วมท้น การแถลงตัวเลขของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สวนทางกับความจริง เป็นการโกหกหน้าตาเฉย โดยได้ยกตัวอย่าง 
ความล้มเหลวของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ไม่ช่วยเพ่ิมการบริโภค และ GDP ในส่วนของตลาดหุ้น 
ที่ตอนแรกเหมือนจะดี วันรับตำแหน่งถึงวันแถลงนโยบาย คนให้ความเชื่อมั่นจนหุ้นขึ้นไป 130 จุด  
แต่จากนั้นดัชนีก็ร่วงไม่หยุด จนตอนนี้ต่ำเท่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ มูลค่าตลาดหายไป 3 ล้านล้านบาท  
แม้แต่นักลงทุนรายย่อยในตลาดหุ้นยังได้รับผลกระทบ บริษัทใหญ่ก็ได้รับผลกระทบ บริษัทที่ยังเติบโตได้
มีความสัมพันธ์แนบชิดกับผู้มีอำนาจการเมอืง หรือมีสัมปทานจากภาครัฐ การบริหารราชการแผ่นดนิของ
นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนพากันลืมภาพร้ายการรัฐประหารของ
รัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาว่า และคิดว่าสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ดีกว่าทั้งที่เศรษฐกิจก็เลวร้ายในรอบ
หลายปี  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมลดดอกเบี้ยเพราะความโลเลของนโยบายรัฐบาล  
และความไม่แน่นอนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำให้ต้องยืดการลดดอกเบี้ยออกไปก่อน ซึ่งอาจจะเกิด
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และหากไม่มีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะสามารถลด
ดอกเบี้ยได้อีก 50 สตางค์ นอกจากนี้ การไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีกำลังทำลายเศรษฐกิจไทยแบบไม่มีวันหวนกลับ หากปล่อยให้บริหารราชการ
แผ่นดินต่อไปจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ยากจะแก้ไข โดยปล่อยให้
ผู้ประกอบการต่างชาติทำลายเศรษฐกิจไทย 3 ด้าน คือ 1. ทำลายรายได้ของคนไทย หลายอาชีพที่เป็น
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อาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทยถูกแย่งงาน 2. ทำลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ  
และ 3. ทำลายธุรกิจชุมชน ธุรกิจรายเล็กรายน้อยที่เป็นเส้นเลือดหลักของประเทศ มาตรการ Visa Free 
ของนายกรัฐมนตรี ทำให้เกิดการเวียน วีซ่าเข้าออกประเทศ ขบวนการนี้มีค่าใช้จ่ายหัวละ 3,000 บาท 
โดยเรียกว่า Visa Run ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐให้ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเมินว่ามีคน
จีนที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ 20,000-30,000 คน นายกรัฐมนตรี ปล่อยปละละเลยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้
อย่างไร ความจริงนโยบาย Visa Free ไม่ได้แย่ แต่ปัญหาคือออกนโยบายมาแล้วไม่กำกับดูแลให้
เคร่งครัด ไม่ได้ติดตามว่าผู้ที่เข้ามานำ Visa Free ไปทำอะไร ทั้งนี้ สิ่งที่ร้ายที่สุดคือนายกรัฐมนตรี กำลัง
ปล่อยให้มีการครอบครองที่ดินได้ ประเทศกำลังสูญเสียทรัพยากรที่มีจำกัด ซึ่งยากที่จะแก้ไขกลับคืนได้
ในอนาคต มีข่าวทุนจีนซือ้และครอบครองทีด่ินเต็มไปหมด และมีการครอบครองที่ดนิหลายแบบ ไม่ว่าจะ
เป็นตั้งบริษัทนอมินีมาซื้อที่ดิน หรือเปลี่ยนประธานมูลนิธิจากคนไทยเป็นคนจีน มูลนิธิเหล่านี้มีสินทรัพย์ 
อาคารบ้านเรือน รวมถึงที่ดินได้ และยังได้ที่ดินโดยไม่ต้องจ่ายค่าโอนค่าภาษี ในขณะที่คนไทยจำนวน
มากยังไม่มีที่อยู่ที่ทำกิน มีปัญหาเอกสารสิทธิ์ ประชาชนโดนรัฐฟ้องร้องไล่ที่ รัฐบาลปล่อยปละละเลยให้
เกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร ร้านค้ารายเล็กอยู่ไม่ไหว ภายใต้การบริหารประเทศของนางสาวแพทองธาร 
ประเทศไม่ไดอ้ะไรเลย ถ้าไร้การกำกับดแูลที่ดี นักลงทุนจีนดี ๆ ก็ไม่อยากเข้ามาลงทุน เหลือแต่นักลงทุน
ที่ยอมจ่ายเงินเพ่ือทำผิดมาตรฐาน ไม่สนใจเรื่องขยะ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตแรงงาน ขบวนการทุน
ต่างชาติสีเทาเหล่านี้ไม่สามารถอยู่ได้ ถ้าไม่มีไทยเทา ไม่ว่าจะทุนเทาหรือราชการเทาให้ความช่วยเหลือ 
นายกรัฐมนตรี ปล่อยปละละเลยอย่างร้ายแรง ทำร้ายเศรษฐกิจไทยแบบไม่มีวันหวนกลับ เปลี่ยน
ประเทศไทยเป็นดินแดน 0 เหรียญ ทำลายทั้งงาน ธุรกิจ ชุมชน เพราะการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ผิดพลาดของนายกรัฐมนตรี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีงาน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ในการ
ดำรงชีวิต หากนายกรัฐมนตรีจะยังคงบริหารประเทศแบบนี้ต่อไป ประชาชนจะยิ่งลำบาก ไม่มีอาชีพ  
คนต่างชาติแย่งงานคนไทย ธุรกิจต่างชาติทำลายธุรกิจไทย ทุนจีนรุกหนักกินรวบทุกอุตสาหกรรม ไม่มี
ส่วนใดที่ประชาชนคนไทยและประเทศไทยได้รับประโยชน์เลย ศักยภาพของผู้นำประเทศเป็นแบบนี้ 
คลื่นลมพายุกำลังจะมา คงไม่สามารถมีผู้นำประเทศแบบนี้ได้และไม่สามารถอยู่ในสภาวะสิ้นหวังได้อีก 
จึงไม่สามารถไว้วางใจนางสาวแพทองธาร เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไป 

นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องกล้าเผชิญปัญหาเรื่องทุนเทาที่กำลังทำร้ายคนไทย 
นายกรัฐมนตรีต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เพ่ือให้นักลงทุนดี ๆ กล้ามาลงทุน สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ให้ประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องกล้าบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
ลดปัญหาการขัดแย้งของคนในประเทศจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกลุ่มทุนเทา และกลุ่มที่ต้องได้รับ
ผลกระทบจากทุนเทา นายกรัฐมนตรีไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
นายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบ ไม่ดำเนินนโยบายที่มักง่าย จริงจังกับการแก้ไขปัญหาจนเกิด
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ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ คนไทยสูญงาน ธุรกิจสูญสิ้น ชุมชนสูญสลาย สภาฯ แห่งนี้ต้องหยุด  
ความเสียหายด้วยการโหวตไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี 

ประเด็นความไม่จริงใจในการปฏิรูปกองทัพ ปล่อยให้มีปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสาร 
(IO) ของกองทัพในการสร้างความแตกแยกยุยงปลุกปั่นในสังคม เพ่ือหวังผลทางการเมือง นายกรัฐมนตรี
นำผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อแลกกับข้อตกลงลับเพ่ือนำบิดากลับประเทศ ทำให้ 
ไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติการดังกล่าวได้ นายกรัฐมนตรีปล่อยปละละเลยให้มีปฏิบัติการ IO โดยใช้
แผนขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ IRC (Information Related Capabilities)  
มาดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติการเหล่านี้ใช้เงินภาษีประชาชนดำเนินการเพื่อทำการยุยง
ปลุกปั่นประชาชน นายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่ว่าหน่วยงานภายใต้การกำกับของตัวเองมีการสั่งการ  
ให้ กอ.รมน. จัดทำข้อมูล และแผนการดำเนินการในมิติสถาบัน รวมข้อมูลสถานการณ์และเป้าหมาย
บุคคลที่เคลื่อนไหวในทุกจังหวัดทุกภูมิภาค นำมาเสนอให้ศปก.ร่วมฯ มีการสั่งการให้ทุกหน่วยมีบัญชี
เป้าหมายร่วมให้ตรงกัน 73 เป้าหมาย ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อสถาบันฯ สูง มี 10 เป้าหมาย
เร่งด่วนกลุ่มแรกในการปฏิบัติการพร้อมจัดตั้งทีมสารนิเทศเพ่ือความมั่นคง (Cyber Team) วางแผน 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในแต่ละมิติให้สอดคล้องกัน นายกรัฐมนตรีอนุญาต
ให้ปฏิบัติการเหล่านี้เติบโตขึ้น เพียงเพราะดีลลับที่ได้มีการเจรจาไว้ กลุ่มคนที่เป้าหมายของปฏิบัติการนี้
จะถูกติดตามและถูกสอดแนม และนำข้อมูลด้านมืดมาสร้างภาพจำให้ประชาชนเกิดความเกลียดชัง  
ด้อยค่ากลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นกลุ่มที่มีทำกิจกรรม
ทางการเมือง นักวิชาการ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน เพ่ือหวังผลทางการเมือง  
เพราะการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนของนายกรัฐมนตรี ทำให้ไม่สามารถหยุดปฏิบัติการที่ยุยงปลุกปั่น
ประชาชนได้ ไม่สามารถปฏิรูปกองทัพได ้ปล่อยให้กองทัพปฏิบัติการแทรกแซงทางการเมือง คุกคามและ
ปิดปากผู้ที่มีความคิดเห็นต่างจากกองทัพ สร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ 

การใช้ปฏิบัติการ IO กับประชาชน ถือเป็นเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเกิดจาก
รัฐบาลพลเรือนจากการใช้ทรัพยากรของรัฐ โดยในปีงบประมาณ 2567 พบว่ากองทัพ ได้ดำเนินการ IO
กับเป้าหมาย 85 ราย มีปฏิบัติการทางไซเบอร์พยายามเจาะรหัสเข้าสื่อออนไลน์ และ  IO มากถึง   
8.4 หมื่นครั้ง และทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งยุคของนางสาวแพทองธาร ไม่ต่างจากยุคทหาร อย่างไรก็ดี  
มีข้อมูลจากรายงานของทีมไซเบอร์ พบว่า มีการกล่าวหาพรรคประชาชนว่ามีความพยายามตั้งรัฐบาล
พรรคเดียวในปี  2570 มีความคิดล้มรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรื่องดังกล่าาวไม่ ใช่กิจของกองทัพ ทั้ งนี้  
นายกรัฐมนตรีปล่อยให้กองทัพแทรกแซงการเมือง และนายกรัฐมนตรีก็ตกเป็นเหยื่อของกองทัพด้วย 
เช่น การยอมเสียดินแดนให้กับกัมพูชา เป็นต้น ตามโครงสร้าง Cyber Team พบว่ามี พล.อ.ธรรมนูญ วิถี 
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมและดูแลทีม 
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ไซเบอร์โดยตรง โดยโครงสร้าง IO สะท้อนรัฐซ้อนรัฐ หรือ กองทัพซ้อนกองทัพ เกิดอำนาจรัฐที่กองทัพ
ซ้อนรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและซ้อนเหนือผู้บัญชาการกองทัพในระบบราชการปกติ  
ซึ่งนางสาวแพทองธาร ปล่อยขบวนการดังกล่าวให้เติบโต เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ของตระกูลชินวัตร 
รายงานของ Cyber Team พบว่า คนที่เป็นเป้าหมายกองทัพจะถูกติดตาม สอดแนม และค้นหาข้อมูล
ส่วนตัว หาจุดอ่อนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลด้านมืดเพ่ือใช้โจมตีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถูกติดตามก่อนการเลือกตั้ง  
ทำให้เห็นว่ากองทัพไทยตั้งใจใช้ IO แทรกแซงช่วงเลือกตั้งที่ชัดเจน ซึ่งผิดกฎหมาย และไม่เกี่ยวกับ 
การปกป้องสถาบัน และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง ยังพบว่าเครือข่ายกองทัพการ  
ใช้ปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการใส่ร้ายและตอบโต้กลุ่มเป้าหมาย โดยระหว่าง วันที่ 19 - 16 
ตุลาคม 2567 มีเป้าหมายสำคัญ 46 ราย ซึ่งมีเครือข่ายกองทัพดำเนินการโดยแบ่งสายการปฏิบัติการ  
ทั้งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง NGO และนักข่าวต่างประเทศ รวมไปถึง สมาชิกฯ  
พรรคประชาชน จำนวน 22 คน ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ นี่คือผังล้มยุคแพทองธาร ที่ผู้ใดออกมา
แสดงความเห็นทางวิชาการ ถูกกฎหมาย แต่กลับถูกกองทัพบอกว่าเป็นภัยความมั่นคง อีกทั้ง ในรายงาน
ยังถูกตรวจสอบเรือ่งทัศนคตขิองนกัวิชาการตามเวทีต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มสมาชิกฯ พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพบว่า
ในสัปดาห์นั้นที่ระบุพูดถึงการนิรโทษกรรม ถูกสั่งให้ตอบโต้ไม่ให้รวมนิรโทษกรรมคดี 112 ในกฎหมาย  
นิรโทษกรรม ทำให้พรรคเพ่ือไทยโหวตไม่เห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม หรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติไม่รับร่างกฎหมาย  
จัดระเบียบราชการกลาโหม การปล่อยปละละเลยไม่แตะต้องกองทัพ เพียงเพราะผลประโยชน์ส่วนตน
และครอบครัว ส่งผลให้กองทัพแทรกแซงการเมือง อำนาจเก่ายังคงอยู่และมีอำนาจในการต่อรอง  
ทางเมือง และพร้อมที่จะนำไปสู่การทำรัฐประหาร สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้ง  
การตอบแทนกลุ่มนายพลที่ต่างได้รับผลประโยชน์ตอบแทน มีจำนวนนายพลลับเป็นจำนวนมาก  
การไม่ปฏิรูปกองทัพ ปล่อยให้มีปฏิบัติการที่เป็นการแทรกแซงการเมือง เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย
ความมั่นคงของประเทศ  จึงไม่อาจไว้วางใจให้นายกรัฐมนตรีได้   

ประเด็น MOU 2544 ซึ่งการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ นายกรัฐมนตรีต้องเจรจาบนพื้นฐาน
ของการรักษาผลประโยชนแ์ละทรพัยากรของประเทศ ต้องไม่นำทรัพยากรของประเทศไปแลกเปลี่ยนกับ
ผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งประเด็นการจัดทำโครงการ Entertainment Complex จะเป็นผลเสีย
มากกว่าผลดี กาสิโนและการพนันถูกกฎหมายไม่ได้ทำให้ประเทศเจริญ แต่จะเป็นการทำลายประชาชน 
สร้างหายนะให้ประเทศ บ่อนใช้พ้ืนที่เพียงร้อยละ 3 ของ Entertainment Complex แต่สร้างรายได้
มากถึงร้อยละ 70  ดังนั้น Entertainment Complex จึงเป็นแค่สิ่งบังหน้า รายได้ที่รัฐบาลอ้างถึงนั้น 
ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์แต่เป็นนายทุนที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนจะจนลงจากการเล่นพนัน  
เข้าบ่อน เพราะการพนันไม่สามารถสร้างอาชีพและความเจริญให้กับประเทศไทย แต่จะยิ่งสร้างปัญหา
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ให้กับประเทศ ไม่ได้สร้างอาชีพให้ประชาชน แต่เป็นความวิบัติของประเทศ ไม่ควรดำเนินการต่อ  
ควรหยุด เพ่ือเห็นแก่ประชาชนและประเทศ การพนันไม่สามารถสร้างชาติได้ การศึกษาต่างหากที่จะ
สร้างชาติและสร้างประเทศ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่าให้ประวัติศาสตร์  
ซ้ำรอย เช่น คนในครอบครัวนายกรัฐมนตรีเคยกระทำ นายกรัฐมนตรีต้องบริหารประเทศด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต ต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน ทำให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีกิน มีใช้ มีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรี เพ่ิมรายได้ให้แรงงาน ค่าแรงขั้นต่ำของคนจบปริญญาตรี สัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชน 
จนถึงวันนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน ประเทศยังประสบภาวะ
วิกฤติด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรยังคงยากจน เพราะราคาสินค้าเกษตรกรรมตกต่ำ สิ่งที่ควรทำแต่
นายกรัฐมนตรีไม่ทำ แต่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ เช่น การผลักดันโครงการ Entertainment Complex 
ประเทศไทยต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีวุฒิภาวะ บริหารและนำพาประเทศได้ ประเทศไม่ใช่สถานที่
ฝึกงาน ประเทศต้องการผู้นำที่มีศักยภาพและมีวุฒิภาวะ และไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของใคร 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ตอบชี้แจง ดังน้ี กรณีการแก้สัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา และการขยายสัมปทานทางด่วน เพ่ือให้เอกชนได้รับผลประโยชน์นั้น  
ผู้อภิปรายพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนเข้าใจผิดว่ามีการวางแผนล่วงหน้า  
เพ่ือเอื้อผลประโยชน์ให้กับเอกชนที่เป็นคู่สัญญา โดยการอภิปรายทั้งสองโครงการเป็นการกล่าวหา  
ลอย ๆ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก่อนรัฐบาล
ชุดนี้จะเข้ามาบริหารงาน และขอยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับคู่สัญญาของทั้งสองโครงการ 
แต่อย่างใด ตนเข้ามาบริหารงานเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ทราบว่าโครงการไม่มีความคืบหน้าใด ๆ 
ตลอดเวลา 4 ปี ประชาชนเสียโอกาส ตนไม่ใช่ผู้สร้างปัญหาแต่มาเพ่ือแก้ปัญหา โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปญัหา 2 แนวทาง คือ 1. แก้ไขสัญญา ยังคงเป็น PPP Net Cost 
ที่เอกชนรับความเสี่ยงโดยที่รัฐไม่ได้เสียผลประโยชน์ และ 2. ยกเลิกสัญญาประมูลใหม่ แต่จะทำให้
โครงการล่าช้าอย่างน้อย 3 ปี มูลค่าก่อสร้างสูงขึ้นมากและกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมทั้งอาจ
นำมาสู่การฟ้องร้องและข้อพิพาททางกฎหมาย การแก้ไขปัญหายังคงเป็นไปตามหลักการเดิม 
ท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยให้เอกชนจ่ายดอกเบี้ยและวางหลักประกัน 
ท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ิมเติม รวมทั้งการแบ่งผลกระโยชน์ระหว่างรัฐกับเอกชน เพ่ือประกันความสำเร็จของการ
ก่อสร้างและเปิดใช้งานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ส่วนข้อกล่าวหาในการแก้ไขสัญญาเพ่ือให้เอกชนมีต้นทุน
ลดลงนั้น ไม่ เป็นความจริง แต่เป็นการแก้ไขเพ่ื อให้รัฐจ่ายเงินน้อยลง เพราะเป็นการจ่ายตาม
ความก้าวหนา้ของการก่อสรา้ง ทำให้รัฐประหยัดงบประมาณและไดห้ลักประกันเพิ่มขึ้น ซึ่งหากเอกชนไม่
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สามารถดำเนินการต่อได้ รัฐสามารถหาเอกชนรายอื่นมาดำเนินการต่อเพ่ือไม่ให้ประสบปัญหา
เช่นเดียวกับโครงการโฮปเวลล์ในอดีต นอกจากนี้ กระบวนการแก้ไขสัญญายังไม่เสร็จสิ้น ต้องผ่านการ
ตรวจสอบของหลายหน่วยงานเพ่ือป้องกันไม่ให้รัฐเสียหายและเสียผลประโยชน์ ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าการ
แก้ไขปัญหาตามหลักการจะทำให้รฐัมีความเสี่ยงลดลง สำหรับการขยายสัมปทานทางด่วน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยรายงานว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาจราจรให้กับพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะ
ทางพิเศษศรีรัช ช่วงงามวงศว์าน-พระราม 9 ซึ่งมีปัญหาค่าผ่านทางราคาแพง และปัญหาด้านความจุของ
ทางด่วนไม่เพียงพอ โครงการ Double Deck เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในอดีต และ
เป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ให้กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทยศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาจราจรบนทางดว่นที่อยู่ในขั้นวิกฤต และคณะรัฐมนตรมีีมติ
รับทราบผลการศึกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ประชาชนจะสามารถลด
ระยะเวลาการเดินทางบนทางด่วน ช่วงงามวงศ์วาน-พระราม 9 จาก 60 นาที เหลือ 40 นาที ความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทางเพ่ิมขึ้น จาก 20 กม./ชม. เป็น 27 กม./ชม. ช่วยแก้ปัญหาจราจรบนทางด่วนขั้นที่ 2 
ส่งผลให้ปัญหาจราจรบนทางด่วนทั้งระบบลดลง ช่วยประชาชนประหยัดน้ำมัน  คิดเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจประมาณ 7 พันล้านบาทต่อปี  จึงจำเป็นต้องสร้างตอนนี้ เพ่ือไม่ให้ประเทศเสียโอกาส 
สำหรับค่่าก่อสร้างที่มากกว่าโครงการทางด่วนยกระดับชั้นเดียว เนื่องจากเป็นโครงสร้างรูปแบบพิเศษ
และใช้ระบบวิศวกรรมชั้นสูง จำเป็นต้องก่อสร้างเหนืทางด่วนศรีรัช และหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดิน 
รวมทั้งทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด สำหรับการลดค่าผ่านทางเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน ค่าผ่านทางถูกลงจากเติมสูงสุด 90 บาท เหลือไม่เกิน  
50 บาท ส่วนเรื่องการเปดิเผยข้อมูลและเข้าชีแ้จงต่อหน่วยงานและกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ของสภาฯ การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) ซึ่ง ป.ป.ช. ไม่ได้มีข้อกล่าวหาว่าการเจรจาเพ่ือแก้ไขสัมปทานครั้งนี้เป็นการกระทำที่มิชอบแต่
อย่างใด ส่วนคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร  
ได้เชิญและขอข้อมูลนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการทุกครั้งและเปิดเผย
ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ยกเว้นข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการเอกชน ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าการฯ 
ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ไม่มีการปกปิดข้อมูลแต่อย่างใด และหาก  
ผู้อภิปรายมีข้อแนะนำเรื่องใดที่เป็นภารกิจของกระทรวงคมนาคม หรือข้อมูลใดที่ไม่มีความชัดเจน  
ขอเชิญให้ท่านไปพบหรือติดต่อได้ที่กระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตาม สมาชิกฯ ไม่เคยไปพบตนสักครั้ง 
จึงขอย้ำอีกครั้งว่าหากท่านมีความสงสัยประการใดขอให้ไปพบตนที่กระทรวงคมนาคม  

 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  ตอบชี้แจง ดังน้ี  
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กรณีอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีแพทองธาร เนื่องจากอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับ  
การอภัยโทษครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ขณะนั้น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ยังไม่ได้
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 สิ่งที่สมาชิกฯ อ้างว่า 
มีดีลแลกประเทศและดีลปีศาจ ท่านหมายถึงอะไร หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าเป็นเพียงแค่วาทกรรม  
ซึ่งต้องยอมรับว่าหลังการยุบสภาฯ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และมีการเลือกตั้ง
เมื่อปี 2566 พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดคือพรรคก้าวไกล ปัจจุบันคือพรรคประชาชน ในการโหวตเลือก
นายกรัฐมนตรพีรรคกา้วไกล ที่มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค ได้เสนอให้นายวันมูหะมัดนอร์ 
มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  
คนที่เสนอให้นายพิธาเปน็นายกรฐัมนตรี คือ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และพรรคประชาชาติก็ร่วมโหวตด้วย
แต่ไม่สำเร็จ แต่ประเทศจำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีเพ่ือบริหารประเทศ   

สำหรับกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กฏหมาย ธำรงไว้ซึ่งหลักความยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และคุ้มครองเจ้าหนา้ที่ในกระบวนการยุติธรรมโดยปราศจากการแทรกแซงและครอบงำ นับตั้งแต่
ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ผลงานด้านต่าง ๆ ก็อยู่ในลำดับที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าหลักนิติธรรม 
ได้ถูกยกระดับขึ้น กรณีอดีตนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเข้ามา
อยู่ที่ราชทัณฑ์พบว่ามีอาการป่วย ซึ่งตามกฎหมายราชทัณฑ์คนที่เจ็บป่วยต้องส่งตัวไปรักษาพยาบาล 
โดยให้ถือว่าสถานที่รักษาพยาบาลคือเรือนจำ โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาถือว่าเป็นที่ควบคุม ดังนั้น 
อดีตนายกรัฐมนตรีจึงได้รบัการจำคกุเช่นกัน โดยช่วงที่ตนเขา้มารับตำแหนง่เป็นช่วงที่อดีตนายกรัฐมนตรี
อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว ซึ่งระหว่างการรักษาถือว่าอยู่ระหว่างการควบคุมตัว เมื่อครบ 120 วัน  
ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาว่าจะต้องกลับมาอยู่ที่กรมราชทัณฑ์หรือไม่ ซึ่งมีการทำหนังสือ
โต้ตอบกันหลายครั้ง  จนสุดท้ายมีการอนุมัติให้อยู่ที่ โรงพยาบาลต่อตามความเห็นของแพทย์  
สำหรับกระบวนการที่กล่าวอ้างว่าอาจจะมิชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนการวินิจฉัยของแพทย์อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
ของแพทยสภาว่ามีการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น จึงตั้งข้อสงสัยว่าปีศาจที่ท่านสมาชิกฯ 
กล่าวถึงคือใคร เพราะทุกขั้นตอนที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจจะเข้าข่ายกระทำผิดกฏหมายอยู่ใน
กระบวนการสืบสวนและสอบสวนหมดแล้ว สำหรับขั้นตอนการขอพักโทษเป็นกรณี พิเศษนั้น  
เป็นความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นเพียงผู้ลงนาม  
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลอื่น ๆ  
กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติเหมือนกัน ไม่มีผู้ต้องหาราชทัณฑ์คนใดที่โรงพยาบาลไม่ส่งคืนแล้วกรมราชทัณฑ์  
นำตัวกลับมา ขอยืนยันว่าไม่มีดีลใด ๆ กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติตามหลักยุติธรรม และปฏิบัติกับทุกคน 
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อย่างเท่าเทียมกัน 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบชี้แจง ดังน้ี ภายใต้ 
การนำของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทิศทางทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดี  
การส่งออกของไทยเมื่อปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 5.4 สูงสุดเป็นประวัติการมีมูลค่ากว่า 10,000,000 ล้านบาท 
5 เดือนของรัฐบาลมีการขยายตัวร้อยละ 11.8 เนื่องจากต่างประเทศมีความมั่นใจในรัฐบาล และต่อไป  
จะดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีการลงทุนที่หลากหลายเข้ามา เพราะมีการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกจิเซมิคอนดกัเตอร์และธรุกจิปัญญาประดษิฐ์ ในด้านการลงทุนตลอด 2 เดือน
ที่ผ่านมามีทิศทางที่ดี มีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น นักลงทุนมีความมั่นใจในนโยบายของรัฐบาล และเชื่อว่า 
ปีนี้ทิศทางเศรษฐกิจจะโตขึ้น ส่วนการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ การที่ประชาชนอาจจะ
มองว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากหนี้ครัวเรือนก็โตขึ้นเช่นกัน ถ้ากระทรวงการคลังสามารถแก้ไขปัญหา
หนี้สินครัวเรือนได้ก็จะทำให้ทิศทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศนั้น 
นายกรัฐมนตรีสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เช่นกัน 

ประเด็นเรื่องเขตการค้าเสรี (Free Trade Area :FTA) ระหว่างไทย – สหภาพยุโรป 
(EU) สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยมีความคืบหน้าในด้านการเจรจาไปแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดมีการ
เจรจา เมื่อวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 และ EU เป็นคู่ค้าอันดับสี่ของประเทศไทย รัฐบาลจะ
เดินหน้าเจรจาครั้งต่อไป ในวันที่ 31 มีนาคม -  4 เมษายน 2568 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 
โดยตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ สำหรับมติของรัฐสภายุโรปไม่ส่งผลกระทบต่อ FTA ระหว่างไทย-
EU นอกจากนี้  รัฐบาลยังเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าของสหรัฐอเมริกา  โดยตั้ง
คณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐฯ ซึ่งได้เตรียมแนวทางการปรับสมดุลการค้าและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - สหรัฐอเมริกา รวมทั้งเฝ้าระวังการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าและเตรียม
มาตรการปกป้องสินค้าที่อาจทะลักเข้าไทย นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถลงนาม FTA ระหว่างไทย – 
เอฟตา (EFTA) ประกอบด้วย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดย FTA 
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกที่ทำร่วมกับกับประเทศในยุโรป เพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยให้สามารถ
แข่งขันในเวทีโลก อีกทั้ง ยังสามารถเจรจา FTA ระหว่างไทย - ภูฏานได้สำเร็จ ทำให้ประเทศไทย
สามารถเปิดตลาดที่ประเทศภูฏานได้ร้อยละ 99.8 ของจำนวนสินค้าทั้ งหมด การมี FTA จำนวนมาก  
จะทำให้การส่งออกขยายตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  รัฐบาลจะเร่งเจรจา FTA ให้มากยิ่งขึ้น สำหรับสินค้า
เกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และผลไม้ รัฐบาลสามารถบริหารจัดการ
อุปทานส่วนเกิน สนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ ตลอดจนดูแล
ปัจจัย ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการ และดูแลให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย เพ่ือดูแลเกษตรกร  
6.97 ล้านครัวเรือน โดยมีเป้าหมายการส่งออกสินค้าการเกษตร 15.95 ล้านตัน เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
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เกษตรกร  

เรื่องสินค้าเกษตร ปีที่ผ่านมาทั้งในประเทศและต่างประเทศราคาสินค้าเกษตรขึ้นมา  
ร้อยละ 23 โดยมีมูลค่า 200,000 ล้านบาท แต่ในปี 2568 ต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกไม่ดี 
ขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมรับมือ สินค้า 5 ประเภทที่เราดูแลอยู่ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาตกร้อย
ละ 37 แต่เนื่องจากในประเทศไทย มีผลผลิต 4.74 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการของตลาดโลกมีถึง 9.20 
ล้านตัน ทำให้สามารถบริหารจัดการราคาข้าวโพดให้ดีได้ ราคาเฉลี่ยปี 2568 อยู่ที่ 9.90 บาทต่อกิโลกรัม 
สูงกว่าปี 2562 – 2564 ที่มีราคา 8.57 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ได้มีการแก้ปัญหาเรื่องของการเผา 
โดยการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเอกสารรับรองการปลอดการเผา ซึ่งจะเสนอแนวทางนี้
ต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในเดือนเมษายน ส่วนปาล์มน้ำมัน 
ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม สูงกว่าปี 2562 – 2565 ที่ราคา 5.65 บาทต่อกิโลกรัม รายได้เพิ่มขึ้น 
2,467 บาทต่อไร่ ข้าว ปีที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้าราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมขึ้นถึง 1,300 บาทต่อตัน เฉลี่ยราคาอยู่ที่ 16,000 บาทต่อตัน อย่างไรก็ตาม ปีนี้อินเดียกลับมา
ส่งออกข้าวทำให้ราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลพยายามช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการช่วยเหลือนาปรัง 
1,000 บาทต่อไร่ และเปิดให้ขึ้นทะเบียนจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 การเปิดเสรีการค้าข้าวให้
เกษตรกรรายเล็กสามารถส่งออกข้าว โดยการปรับลดสต็อกและลดค่าธรรมเนียม ซึ่งได้มีการดำเนินการ
แล้ว โดยทั้ง 2 เรื่องนี้จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป สำหรับการแก้ไขปัญหาสินค้า
ต่างประเทศที่ทะลักเข้ามา ปัจจุบันสามารถเก็บภาษีได้ถึง 1.5 พันล้านบาท และมีการดำเนินคดีกว่า 
24,626 คดี มูลค่าความเสียหาย 1,257 ล้านบาท รวมทั้งมีการกวาดล้างธุรกิจนอมินีไปแล้ว 851 ราย 
มูลค่าความเสียหาย 15,121 ล้านบาท 

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ตอบชี้แจง ดังนี ้ประชาชนและประเทศต้องมีความหวัง ไม่ขอเถียงเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีจริง ๆ และไม่ดีมา
อย่างยาวนานทั้งระบบ ตั้งแต่พืชผลทางการเกษตร การลงทุนในอุตสาหกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรม
ใหม่  การลงทุนภาครัฐมกีารเบิกจ่ายใช้แคร่้อยละ 60 และเรื่องการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) เติบโตแค่ร้อยละ 1.9 มานาน อย่างไรก็ดีการตั้งตัวเลข GDP ไว้ที่ร้อยละ 3 เพราะคาดหวัง  
และเชื่อว่าจะเตบิโตแม้จะชา้ โดย 6 เดือนที่ผ่านมา GDP โตร้อยละ 3.1 จึงต้องผลักดันไปให้ถึงเป้าหมาย
ที่คาดการณ์ไว้ เพราะ GDP เป็นตัวเลขสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกินดีอยู่ดี มีการจ้างงาน และมีรายได้ 
หากพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่ดีมาจากพ้ืนฐานและโครงสร้างการลงทุนไม่สามารถแก้ไขได้ภายในปี
เดียว แต่ประกอบด้วยองค์ประกอบอีกหลายประการ โดยในปีนี้ตั้งเป้า GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3  
และผลการศึกษาพบว่าเศรษฐกิจเติบโตอย่างช้า ๆ  

สำหรับเรื่องผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออก เช่น ข้าว ส่งออกจำนวนมากกว่า
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บริโภคในประเทศ ซึ่งการส่งออกข้าวบางพันธุ์ราคาเท่ากับต้นทุน ไม่มีกำไร ขณะนี้การผลิต 17 ล้านตัน 

บริโภคในประเทศ 11 ล้านตัน และส่งออก 6 ล้านตัน สิ่งที่ต้องทำคือ ลดการผลิตให้น้อยลง โดยใช้พ้ืนที่

เพาะปลูกทำอย่างอื่นทดแทน ซึ่งในปัจจุบันกำลังศึกษาว่าควรจะปลูกพืชอะไรแทนการปลูกข้าว 

โดยเฉพาะพืชที่จำเป็นต้องนำเข้า และต้องพิจารณาว่าหากผลิตเองจะสามารถสู้ราคาการนำเข้าจาก

ต่างประเทศรวมค่าขนส่งได้หรือไม่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้องมีการจัดระบบราคาและการเพาะปลูก 

ส่วนเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เป็นโครงสร้างเก่า เช่น ยานยนตร์ และอิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ นโยบายในปัจจุบันต้องรักษา

แพลตฟอร์มเก่าให้สามารถอยู่ต่อไปได้ ส่วนอุตสาหกรรมใหม่ มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment :BOI) จำนวนมาก แต่จริง ๆ สิ่งที่

ต้องดูคือเม็ดเงิน นอกจากนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเติมเม็ดเงินเข้าไปในระบบ วันนี้หนี้อยู่ในระดับที่

ทุกคนรับไม่ไหว Stablecoins หรือเหรียญดิจิทัลต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตามกฎหมายธนาคาร 

แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังไม่สามารถพิมพ์เงินใหม่เพ่ือแข่งกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้  

แต่ต้องทำเพ่ือให้มีสภาพคล่องและเข้าถึงรายย่อยได้มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เงินใหม่และใครก็สามารถเข้าไป

แลกเปลี่ยนได้ หากเป็นแบบนี้ใครที่เงินฝาก 20,000 บาท ก็สามารถซื้อธนบัตรรัฐบาลได้ ทั้งนี้ นโยบาย

ดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่เห็นด้วย 

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง ดังน้ี การครอบครองที่ดิน

เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ ซึ่งเมื่อเช้านี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์  และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย ได้พูดในรายละเอียดไปบ้างแล้ว รวมทั้งกรมที่ดินได้ชี้แจงเรื่องการออกโฉนดที่ดิน

แปลงดังกล่าว ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย บริษัทของครอบครัวทำทุกอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ทั้งหมด การครอบครองที่ดิน การประกอบกิจการ การทำธุรกรรมใด ๆ ของครอบครัวเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามกฏหมายทุกประการเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว สำหรับประเด็น

เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รัฐบาลได้ปฏิบัติการและดำเนินการแก้ปัญหาไปได้มากพอสมควร  

การแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน มีการประสานงานและ

ประสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ เมียนมา จีน และกัมพูชา ทั้งการจับ ปราม และการตัดไฟ  

มีการประสานความร่วมมือทั้งสามประเทศ คือ ไทย จีน เมียนมา โดยร่วมกันซีลบริเวณชายแดน  
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เมื่อครั้งเดินทางไปจีนได้รับคำชมจาก นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าประเทศ

ไทยได้ตัดสินใจเด็ดขาดและดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

เนื่องจากความร่วมมือจากทุกประเทศ ที่ประเทศไทยได้ประสานเพ่ือขอความร่วมมือจากความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างกัน เมื่อเกิดวิกฤตที่คล้ายกัน ประเทศเพ่ือนบ้านจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ 

การซีลชายแดนเป็นเรื่องที่สำคัญมากและได้ผลเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้งศูนย์ AOC 1441  

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ รับแจ้งเหตุจากพ่ีน้องประชาชน

ตลอด 24 ชั่วโมง 100 คู่สาย สามารถระงับบัญชีม้าไปแล้ว 1.92 ล้านบัญชี รวมทั้งมีระบบติดตามบัญชี  

ที่มีธุรกรรมทางการเงินผิดปกติ เพ่ิมมาตรการธนาคาร ยกระดับการตรวจสอบการเปิดบัญชีใหม่ 

เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการเปิดบัญชีม้าหรือเปิดบัญชีม้าได้ยากขึ้น ส่วนเรื่องซิมม้ามีการกวาดล้างไปแล้ว  

2.4 ล้านเลขหมาย และระงับซิมต้องสงสัยที่มีการใช้งานผิดปกติ 2.8 ล้านเลขหมาย ตลอดจนตรวจสอบ

ผู้ใช้โมบายแบงค์กิ้งที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่  1 มกราคม 2568 มีจำนวน 3.17 ล้านเลขหมาย  

หากไม่มายืนยันตัวตนจะไม่สามารถใช้โมบายแบงค์กิ้งได้ ตั้งแต่มีมาตรการในการตัดน้ำ  ตัดไฟ และ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต สถิติการแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหมดของประเทศไทยลดลงไปร้อยละ 20 

โดยเฉพาะคดีคอลเซ็นเตอร์อย่างเดียวลดลงถึงร้อยละ 67 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชน

ลดลงกว่าร้อยละ 50 จากวันละ 100 ล้านบาท เหลือวันละ 50 ล้านบาท รัฐบาลจะดำเนินการ 

อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ สิ่งที่รัฐบาลกำลังเร่งรัด คือ ร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกา นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็น

หนึ่งในนโยบายเรือธงของรัฐบาลกำลังเผชิญมรสุมการคัดค้านจากหลากหลายองค์กร  ซึ่งรัฐบาลรับฟัง

ความคิดเห็น นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2567 เฟสแรกสามารถกระตุ้น 

GDP ได้ร้อยละ 0.3 สร้างตัวทวีคูณเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 0.7 โครงการดังกล่าวยังช่วยลดสัดส่วนคนจน 

ต่อประชากรลงจากร้อยละ 8.5 เหลือร้อยละ 8.2 (ข้อมูลธนาคารโลก) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้น 

ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 56.5  โตรมาสที่ 4 ร้อยละ 56.9 ดัชนีความเชื่อมั่น MSMEs เพ่ิมขึ้น ไตรมาส 

ที่ 3 จากร้อยละ 49.6 เป็นร้อยละ 53.0 ไตรมาสที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภูมิภาคปรับตัว 

ดีขึ้นในหลายพ้ืนที่  ผลความเหลื่อมล้ำดัชนีค่าสัมประสิทธิ์  (GINI) ลดลง 0.01 จุด ทั้งด้านรายได้  

และรายจ่าย หากไม่มีโครงการนี้ การลดระดับดัชนี GINI เทียบเท่ากับการใช้เวลาถึง 3 ปี โครงการนี้ 
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ช่วยร่นระยะเวลาการลดความเหลื่อมล้ำลงได้เร็วขึ้น เป้าหมายของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระตุ้น

เศรษฐกิจรอบที่ 3 กำลังจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตแบบเต็มรูปแบบและเป็นรูปธรรม เป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อผลลัพธ์ใหม่ ๆ  

ส่วนประเด็นบิดาท่ีสมาชิกฯ อภิปรายนั้น ขณะนั้น ตนยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรี  

และไม่มีอำนาจในการสั่งการใด ๆ ในเรื่องของความถูกต้องและกฎระเบียบ ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด

ก็ต้องรักษากฎและทำตามระเบียบ ในฐานะลูกสาวไม่มีใครอยากเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคน  

ในครอบครัว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบดิา ทั้งการถูกยึดอำนาจ ถูกอายัดและยึดทรพัย์สิน ต้องพลัดพราก

จากครอบครัว ล้วนเป็นผลมาจากความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การที่บิดาได้กลับมาประเทศไทย

เพราะดีลปีศาจ ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง การกลับมาประเทศไทยเป็นการตัดสินใจของบิดาที่ต้องการ

กลับมาใช้เวลาที่ เหลือกับครอบครัวที่ประเทศไทย ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาล  บิดาตนก็จะกลับมา  

ส่วนกระบวนการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นสิทธิของผู้ต้องคดีความ และเป็นไปตามกระบวนการ 

นอกจากนี้ อาการป่วยของบิดาเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่ให้ความเห็นและเป็นเรื่องจริง  

ขณะนี้มีการยื่นตรวจสอบกับแพทยสภา หากผลเป็นอย่างไร หวังว่าทุกคนจะยอมรับ ในฐานะลูกสาวที่รัก

บิดามีความห่วงใยบิดาเป็นปกติ และในฐาะนายกรัฐมนตรีไม่เคยใช้อำนาจแทรกแซงหน่วยงานใด  

อย่าดูถูกข้าราชการไทย เพราะทุกอย่างตรวจสอบได้ ทุกท่านมีสิทธิ์เรียกร้องให้ตนลาออกจากการเป็น

นายกรัฐมนตรี แต่สิ่งหนึ่งที่ตนไม่สามารถลาออกได้คือตำแหน่งลูกสาวของนายทักษิณ ชินวัตร  

ตนพร้อมที่จะทำงานให้กับทุกกลุ่ม ทุกคน และทุกจังหวัด ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ 

ขอให้พิสูจน์กันในความสามารถ 

ประเด็นการถูกกล่าวหาว่าถูกครอบงำ ไม่อยากให้ใครพูดแบบนี้ ส่วนตัวเคารพและ  

ให้เกียรติทุกคน และไม่เคยสงสัยในภาวะผู้นำของใคร ไม่ควรมีการด้อยค่ากัน ไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะ  

นำคำของอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งในและ

ต่างประเทศ และหากความคิดนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน มาใช้ในการทำงาน 

สำหรับประเด็นชาวอุยกูร์นั้น การลักลอบเข้าเมืองเป็นการดำเนินการตามกฏหมายโดยยึดหลักของสิทธิ

มนุษยชน  และยังไม่มีประเทศที่สามมาขอตัวไปอย่างเป็นทางการ จึงได้ติดต่อกับประเทศต้นทางและ 

ส่งตัวกลับไปที่ประเทศต้นทาง สิ่งที่รัฐบาลทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศ การกลับไปอย่างปลอดภัย

ดีกว่าการถูกกักขัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการอธิบายให้ทุกประเทศเข้าใจ ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
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ได้มีการแถลงนโยบายนี้ต่อรัฐสภา จุดยืนคือแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่ง หมวดสอง เพียงแต่

ด้วยข้อกฎหมายที่ซับซ้อนทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำได้ยาก มีข้อเห็นต่างจากพรรคร่วมรัฐบาลและ

วุฒิสภา ทั้งในเรื่องของกฎหมายการทำประชามติและจำนวนครั้งในการทำประชามติ แต่รัฐบาล  

ยังพยายามเดินไปข้างหน้า ได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

เพ่ือแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง ล่าสุดพรรคร่วมรัฐบาลตกลงลงมติเห็นชอบร่วมกันให้นำเรื่อง  

ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ แม้ว่าจะช้าไปบ้างแต่เป็นโอกาสที่ชัดเจนแห่งความสำเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

ส่วนภาวะผู้นำของตนเองนั้นต้องมีความอดทนเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมหลายพรรคต้องใช้  

ความจริงใจและมีเหตุผล นี่คือภาวะผู้นำของตนเอง การดันทุลังแล้วทำให้พังทุกรอบไม่ใช่ผลดีกับรัฐบาล 

รัฐบาลเคารพในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของทุกฝ่ายไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งเคยบอบช้ำเจ็บปวด ยืนเคียง

ข้างประชาชนเสมอ ในพรรคเต็มไปด้วยนักการเมืองที่ต่อสู้เคียงข้างกับประชาชน และเห็นประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นสำคัญ มีคนเสื้อแดงหลายคนในพรรค และมีลูกหลานของคนเสื้อแดงอีกมากมายในพรรค 

แม้จะไม่มีการพกหมวกหรือผ้าพันคอ แต่คนเสื้อแดงอยู่ในใจเสมอ ถ้าคำว่าดีลหมายถึงการเจรจา  

หาข้อสรุปร่วมกัน การเมืองทุกที่ในโลกใบนี้มีการดีล ก่อนหน้านี้ก็พรรคเพ่ือไทยก็ดีลกับพรรคประชาชน 

และพรรคประชาชนก็ดีลกับพรรคเพ่ือไทย เช่นกัน ประชาชนมีความสุขกับนโยบายของรัฐบาล  

มีการเริ่มต้นเพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้า การลงทุนของประเทศไทยสูงสุดในรอบ 10 ปี  

จากการทำงานเพียง 6 เดือน  

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ดังน้ี 

ประเด็นเรื่องตัวเลข GDP ดูเป็นรายไตรมาสว่ามีแนวโน้มอย่างไรและมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้นหรือไม่  

ปี 2567 GDP ไตรมาสที่ 1 โตร้อยละ 1.7 ไตรมาสที่ 2 โตร้อยละ 2.3 ไตรมาสที่ 3 โตร้อยละ 3.0  

และไตรมาสที่ 4 โตร้อยละ 3.2 จากตัวเลขข้างต้นท่านคงไม่ปฏิเสธว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตในเชิงบวก 

ประเด็นดิจิทัลวอลเล็ตไม่กระตุ้นเศรษฐกิจ การจัดเก็บภาษี การขายปลีกโตร้อยละ 31.5 การบริการ  

ทางการเงินโตร้อยละ 38.7 การขนส่งและคลังสินค้าโตร้อยละ 26.5 ที่พักแรมโตร้อยละ 24 การก่อสร้าง

อาคารโตร้อยละ 15.8 อาหารโตร้อยละ 8.5 การขนส่งทางบกโตร้อยละ 66.4 อสังหาริมทรัพย์โตร้อยละ 

20.8 อาหารและเครื่องดื่มโตร้อยละ 14.7 วิศวกรรมโยธาโตร้อยละ 49.3 ซึ่งเป็นตัวเลขจริงของ  

การจัดเก็บภาษีอากรและสะท้อนอัตราการบริโภคที่ เจริญเติบโตขึ้นในระยะเวลา 5 เดือน ของ

ปีงบประมาณนี้ ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่มมีาตรการดจิิทัลวอลเล็ต ประเด็นรายได้ของแรงงานในระบบและ
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นอกระบบไม่เพ่ิมขึ้น ข้อมูลจากกรมสรรพากรในระยะเวลา 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ง.ด.90  

ที่บ่งบอกถึงอาชีพอิสระ การค้าปลีก และการค้าส่ง มีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.1 พ.ง.ด.1  

ซึ่งสะท้อนเรื่องเงินเดือนและโบนัสของแรงงานในระบบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 อ.ส.4 และ อ.ส.9 เรื่อง

สัญญาเช่าและสัญญาก่อสร้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19 ตัวเลขดังกล่าวบ่งบอกว่ารายได้ของแรงงาน  

ทั้งในระบบและนอกระบบเติบโตขึ้นจริง สำหรับประเด็นเรื่องธนาคารของรัฐไม่ปล่อยกู้ ทำให้เกิด  

การหดตัวของสินเชื่อ ตนเห็นด้วยในมิติของธนาคารพาณิชย์ แต่ธนาคารของรัฐ ไตรมาสที่ 1 โตร้อยละ 

3.4 ไตรมาสที่ 2 โตร้อยละ 3.8 ไตรมาสที่ 3 โตร้อยละ 4.1 ไตรมาสที่ 4 โตร้อยละ 3.8 การปล่อยสินเชื่อ

ของธนาคารรัฐบาลเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ประเด็นการลงทุนมีปัญหาและการจ้างงานลดลง มีข้อมูลว่า

การตั้งธุรกิจใหม่ในเดือนมกราคม โตร้อยละ 102 จากเดือนที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียนโตร้อยละ 8.98 

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ร้อยละ 88 โตขึ้นเป็นร้อยละ 90.2 ในไตรมาส 

ที่ 4 เดือนมกราคม 2568 โตขึ้นเป็นร้อยละ 91.6 เดือนกุมภาพันธ์โตขึ้นร้อยละ 93.4 ซึ่งสูงสุดในรอบ  

11 เดือน และสะท้อนการลงทุน การทำธุรกิจต่าง ๆ ส่วนเรื่องการขายปูนซีเมนต์ซึ่งสะท้อนการก่อสร้าง

และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โตร้อยละ 16.1 เดือนมกราคมที่ผ่านมาโตร้อยละ 

16.9 ส่วนวัตถุดิบต่าง ๆ และการนำเข้าเครื่องจักรโตร้อยละ 15.9 และร้อยละ 16.4 ตามลำดับ  

จึงต้องการให้สภาฯ แห่งนี้และพ่ีน้องประชาชนพิจารณาจากตัวเลขและข้อเท็จจริง ไม่ใช่การพิจารณา

จากน้ำเสียงที่เศร้าว่าเศรษฐกิจไม่เติบโต  

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอบชี้แจง ดังน้ี ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งให้ความสำคัญกับ 
การแก้ไขปัญหาเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ เรื่องแก๊ง 
คอลเซ็นเตอร์ ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งที่ทำเนียบรัฐบาล และได้สั่งการให้
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการประชุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการ  
การทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน ที่สมาชิกฯ กล่าวว่าไม่มีการทำงานร่วมกัน เกี่ยงกันทำงาน จึงไม่เป็น
ความจริง รัฐบาลไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง  
แต่รัฐบาลช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเป็นจำนวนมากให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่ออาชญากรรมของ 
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และที่ได้กล่าวหาว่าการออกพระราชกำหนดเกรงใจนายทุนไม่เป็นความจริง ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันการเงิน โอเปอเรเตอร์ หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ รัฐบาลได้แจ้งไปแล้ว และไม่มีความเกรงใจ 
เนื่องจากเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามเพ่ือผลประโยชน์ของ
พ่ีน้องประชาชน รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายมาตรการ  
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เริ่มตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ AOC 1441 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง สามารถอายัดบัญชีผู้เสียหายได้ทันที 
ซึ่งแต่เดิมตอ้งใช้เวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วัน วันนี้ระงับบัญชีไม่น้อยกว่า 2,000,000 บัญชีม้า ได้ทำงานร่วมกับ
ธนาคารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการขยายมาตรการระงับบัญชีชั่วคราวจากเดิมธนาคารระงับได้ 3 วัน 
เป็น 7 วัน การกำหนดมาตรการให้เปดิบญัชีได้ยากขึ้น ธนาคารมีสิทธิ์เรียกดูข้อมูลและแหล่งที่มาของเงิน
ในการเปิดบัญชี ยกระดับให้มีการเปิดบัญชีได้ยากขึ้น นอกจากบัญชีบุคคลธรรมดาแล้วยังมีบัญชี  
นิติบุคคลที่เป็นเหตุอันต้องสงสัย โดยทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 
2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2568 ปิดบัญชีม้าที่ต้องสงสัยได้ทั้งสิ้น 75,000 บัญชี มาตรการเกี่ยวกับซิมม้า 
ที่กล่าวหาว่าไม่ได้ทำอะไรเลยกไ็ม่เป็นความจริง  

การระงับบัญชีม้า ขณะนี้ กสทช. ได้ออกมาตรการในการยืนยันตัวตนในการถือครอง 
ซิมเกินกว่า 6 ซิมขึ้นไปหรือ 100 ซิมขึ้นไป หากไม่มายืนยันตัวตนจะระงับการใช้สัญญาณทันที 
เพราะฉะนั้นมาตรการในเรื่องนี้ส่งผลให้ระงับซิมไปแล้ว 2.4 ล้านเลขหมาย และกำลังจะระงับเพ่ิมอีก 
2.8 ล้านเลขหมายที่ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน และยังมีมาตรการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ  
ผู้ลงทะเบียนโมบายแบงค์กิ้ง หลังวันที่ 1 มกราคม 2565 กว่า 3,000,000 เลขหมาย มาตรการจัดการ 
เสาสัญญาณ การระงับการจ่ายไฟ การตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานร่วมกัน 
ซึ่งในตอนต้นอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมาก แต่ในที่สุดแล้วเมื่อมีความคิดเห็นร่วมกันว่า
มาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใช้ไปแล้วได้ผล รัฐบาลดูข้อมูลรอบด้านแล้วดำเนินการโดยทันที ส่งผลให้
อาคารที่ต้องสงสัยว่ามีการปฏิบัติของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติลดการใช้พลังงานลงอย่างชัดเจน  
และที่สำคัญอาชญากรรมต้องหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าและย้ายฐานการดำเนินการไปยังแหล่งอื่น  
ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและจะมีการรื้อถอนเสาสัญญาณไปแล้วกว่า 200 ต้น มีการจัดการ SIM BOX 
ระงับ Wi-Fi Calling มีการคัดกรองผู้ซื้อบริการจากต่างประเทศ จำนวนตัวเลขผู้ เสียหายลดลง 
อย่างชัดเจน มาตรการเกี่ยวกับผู้ลักลอบข้ามแดนได้มีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหม  
และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบตลอดเวลาและจะมีการรายงานทุกสัปดาห์ กฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการอบรมและตรวจสอบการรั่วไหลของ
ข้อมูล โดยทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ Eagle Eye กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ได้เรียกคนดูแล
ข้อมูลมาเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาพยานหลักฐานก่อนที่จะดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้ ที่ผ่านมา 
ได้ดำเนินการปรับบริษัทเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์บริบทหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการบังคับปรับ  

ส่วนพระราชกำหนดไซเบอร์ได้เสนอไปในช่วงปลายเดือนมกราคม และปรึกษาหารือกับ
กฤษฎีกามาโดยตลอด แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นด้วย สาระสำคัญ
คือ กำหนดความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน โอเปอร์เรเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์ต้องเร่ง
กระบวนการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย เพ่ิมอำนาจการดำเนินการกับแพลตฟอร์มในการโอนทรัพย์สิน  
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ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพิ่มบทลงโทษสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดหน้าที่
ให้ผู้บริการโทรคมนาคม เป้าหมายสูงสุดคือ ปกป้องประชาชนจากแก๊งคอลเซนเตอร์ และทำให้  
ความเสียหายเป็น 0 โดยยืนยันการทำหนา้ที่เพื่อปราบปรามแกง๊คอลเซ็นเตอร์รฐับาลทำมาถูกทาง และมี
สถิติความเสียหายที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 50 คดีหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ลดลงร้อยละ 88 
ความเสียหายลดลงร้อยละ 94 วันนี้ลิงก์หรือแอปพลิเคชันที่แนบมากับข้อความสั้นแทบจะไม่มีแล้ว 
เพราะใช้มาตรการจัดการได้อย่างเรียบร้อย คดีหลอกให้กู้เงินลดลงร้อยละ 17 คดีหลอกลงทุนที่ผิด
กฎหมายลดลงร้อยละ 62 และทำให้ประชาชนตระหนักรู้ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้  ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่
เป้าหมายสูงสุด เพราะต้องทำให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และรัฐบาลจะ
ทำงานอย่างต่อเนื่อง 

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง ดังน้ี ประเด็น
รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการปฏิรูปทางการเมือง และแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เรื่องดังกล่าวมี
ความสำคัญ รัฐบาลให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ประเด็นสำคัญคือเรื่องดีลกับปีศาจ 
หากสมาชิกฯ จำได้ หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อพรรคก้าวไกลชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เราแสดง
ความยินดีและเดินข้ามตึกจากพรรคเพ่ือไทยไปยังพรรคก้าวไกล เพ่ือแสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญแก่
พรรคอันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล ซึ่งท้ายที่สุดก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาและ
มอบให้พรรคเพ่ือไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ความคิดเรื่องดีลข้ามขั้วและดีลกับปีศาจอาจเป็น
เรื่องที่ทุกคนคิดไปเอง นอกจากนี้ การแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวแพทองธาร มีจุดเด่นคือการ
วิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทย 8 ประการ ซึ่งข้อที่ 7 เรื่องความไร้เสถียรภาพทางการเมืองจากการทำ
รัฐประหารและถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจแบบที่คาดเดาไม่ได้ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างร้ายแรง ความขัดแย้งอย่างรุนแรงส่งผลต่อการถอดถอนรัฐบาลออกจากอำนาจ  
จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปทางทางการเมือง ซึ่งต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ท้ายที่สุดกฎหมายพรรค
การเมืองก็เป็นคนละเรื่องกับการปฏิรูปพรรคการเมือง หากไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถปฏิรูปทาง
การเมืองสำเร็จอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องการทำประชามติกี่ครั้ง ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการตีความออกเป็นสอง
แนวทาง จนนำไปสู่การเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและเห็นชอบให้ทำประชามติ 3 ครั้ง และเมื่อสภาฯ เปลี่ยนใจ
อนุญาตให้เสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ จนนำไปสู่การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องทำ
ประชามติกี่ครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ  

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจง  ดังน้ี 
ประเด็นการอ้างสิทธิ์ไหล่ทวีปทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชา (OCA) ปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของ
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นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ยังไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ ในพ้ืนที่อ้างสิทธิ์ ไหล่ทวีปทับซ้อน ยังไม่มี 
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชา ไม่มี
การเจรจาหรือตกลงใด ๆ กับฝ่ายกัมพูชา และรัฐบาลเองพร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน  
เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปรวบรวมประมวลอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาในทุกมิติ ทั้งด้าน
ความมั่นคง อธิปไตย เศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ คำนึงถึงบริบทต่าง ๆ  
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการเจรจาเป็นที่ยอมรับของประชาชนและรัฐสภา สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ กระทรวง  
การต่างประเทศได้มีการจัดเสวนากับทุกภาคส่วนเพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก  
ทุกภาคส่วน และคณะกรรมาธิการของทั้งสองสภาเข้าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น  

สำหรับ MOU 2544 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีกลไกการหารือร่วมกัน
เพ่ือให้เข้าใจขอบเขตการอ้างสิทธิ์และจุดยืนของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้น  จำเป็นจะต้องมี 
การเจรจาต่อไปบนพ้ืนฐานของหลักการที่ได้รับการยอมรับทั้งกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย  
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายยังมีการตกลงกันทั้งในเรื่องเขตทางทะเลหรือการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน 
ขอให้ทุกฝ่ายสบายใจ MOU 2544 ไม่ได้การยอมรับเส้นเขตทางทะเลของใครทั้งสิ้น รัฐบาลภายใต้  
การนำของนายกรัฐมนตรีดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่ เกิด  
เป็นประโยชน์สูงสุดกบัประเทศชาตแิละประชาชน ไม่อยากให้เป็นประเด็นนี้ไปเป็นประเด็นทางการเมือง
ที่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้เสริมสร้างความเข้าใจ
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างดี มีความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้  
เกิดประโยชน์กับประชาชน 

การเจรจาปัญหา OCA จะต้องดำเนินการไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและ
กฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้เป็นกลไกในการเจรจาที่มีอยู่แล้ว และใช้มาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อน ๆ คือการตั้ง
คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย- กัมพูชา (JTC) รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนในทุกมิติ โดยจะไม่ยินยอมให้ไทยเสียเปรียบในทุกด้าน 
และจะยังไม่มีการเจรจาพัฒนาพลังงานจนกว่าการเจรจาเขตแดนมีความชัดเจนและเป็นที่น่าพอใจ 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      

ตอบชี้แจง ดังน้ี กองทัพต้องเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ได้มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการ

เหล่าทัพว่าต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกองทัพให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กำหนดทิศทางกองทัพ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่อาวุธ

ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีการปรับยุทธศาสตร์และทิศทางปรับกำลังพลเปลี่ยนแปลงการทหาร
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การยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ซึ่งต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต้องไม่ลืมหน้าที่หลักของกองทัพคือ

ปกป้องประเทศ การปรับปรุงทุกอย่างในกองทัพต้องใช้เวลา ไม่มีอะไรที่สามารถทำได้ทันที ต้องทำอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นไปตามกระบวนการ สำหรับการปฏิบัติการด้านการสื่อสาร จะดำเนินการ

สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและหาหนทางในการแก้ไข 

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายสรุปญัตติ

ดังน้ี นายกรัฐมนตรีขาดความรู้ความสามารถ ขาดวุฒิภาวะ และขาดเจตจำนงทางการเมือง การตอบ

ชี้แจงของนายกรัฐมนตรีแสดงถึงความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะที่เกิดจากประสบการณ์และ  

การเรียนรู้ แต่เจตจำนงทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะความชัดเจนใน

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งทางการเมืองที่ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียหลายอย่าง

ในการพาอดีตนายกรัฐมนตรีออกนอกประเทศและในวันนี้ประเทศไทยจะสูญเสียทุกอย่างอีกครั้งเพ่ือนำ

อดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาประเทศไทย ด้วยการเจรจาตกลงกัน การแสดงออกของนายกรัฐมนตรีแสดง

ให้เห็นถึงวุฒิภาวะ การไม่ชี้แจงประเด็นที่ถูกกล่าวหา แต่ใช้วิธีถามกลับมายังพรรคฝ่ายค้าน ไม่ใช่สิ่ง 

ที่ถูกต้อง วันนี้รัฐบาลมีอำนาจแล้วเหตุใดไม่แก้ไขสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จุดยืนของพรรคเพ่ือไทย 

ที่เคยมีต่อหลายประเด็นในอดีตเหตุใดวันนี้จึงเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนในประเทศนี้เป็นผู้ถูกกระทำจาก

ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา ไม่ใช่ตัวนายกรัฐมนตรีคนเดียวในฐานะบุตรสาวของนายทักษิณ  

ชินวัตร และถ้าท่านจะใช้ความเป็นบุตรสาวตั้งคำถามบุตรสาวของคนเสื้อแ ดง ที่ร่วมต่อสู้กับ 

นายทักษิณมา จุดยืนของพรรคเพ่ือไทยในวันนี้ ครอบครัวของคนเสื้อแดงที่เขาต้องสูญเสียไป ลูกสาว  

ของเขารู้สึกอย่างไร และดีลที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง แต่จะดีลอย่างไรให้โปร่งใสและ

ประชาชนได้ประโยชน์ เหตุและผลในการตัดสินใจทำนโยบายแต่ละด้าน และที่นายกรัฐมนตรีต้องโกหก

ประชาชนไม่ทำตามที่สัญญาไว้คืออะไร นายกรัฐมนตรีต้องอธิบายแต่กลับไม่สามารถชี้แจงประชาชนได้ 

เพราะดีลที่นายกรัฐมนตรีทำไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนแต่เกิดประโยชน์กับคนเพียงไม่กี่กลุ่ม 

นายกรัฐมนตรีจะจ่ายภาษีที่รับโอนหุ้นจากญาติพ่ีน้องในรูปแบบสัญญาซื้อขาย ตั๋ว P/N เมื่อใด เมื่อไหร่

จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมากับผู้ที่กระทำความเสียหายให้กับประเทศ ปัญหาฝุ่น  

PM 2.5 เมื่อไหร่จะได้รับการแก้ไข เมื่อใดจะมีการตั้งตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพงรัฐบาล 

มีแผนการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาค่าไฟแพง เพราะผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ทำให้รัฐบาลไม่แก้ไข

ปัญหา การออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบกรณีโรงแรมเทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่  เป็นการดำเนินธุรกิจ  
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โดยถูกกฎหมายหรือไม่ รวมถึงกรณีชั้น 14 สิ่งที่ทุกคนอยากได้คำตอบว่า อดีตนายกรัฐมนตรีป่วยเป็น

อะไรจึงได้รับการออกไปรักษาตัวที่ชั้น 14 กรณีแก๊งคอลเซนเตอร์ เมื่อไหร่ พ.ร.ก.ไซเบอร์จะเสร็จและ  

มีการบังคับใช้ อยากให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนทางการเมืองกับการตอบชี้แจงกรณีดีลลับเพ่ือนำ

บิดากลับประเทศ นายกรัฐมนตรีจงใจทำธุรกรรมอำพรางวางแผนเพื่อหนีภาษี นายกรัฐมนตรีอิงแอบกับ

กลุ่มทุนเอาใจอำนาจเก่าละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ของตัวเองในฐานะนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี  

เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ ไม่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา เลือกหยิบแต่ตัวเลขดี ๆ มาหลอก

สังคมนายกรัฐมนตรีหนีความเป็นจริง จากสามหนีที่ได้กล่าวมา คือ วางแผนเพ่ือหนีภาษี ละเว้นและ 

หนีหน้าที่ และทำตัวหนีความจริง ด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีให้ตำแหน่งได้อีกต่อไป 

เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลง และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วรรคสาม กำหนดให้มีการ

ลงมติไม่ให้กระทำในวันเดียวกันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง ประธานฯ ขอนัดประชุมเพ่ือลงมติในวันพุธที่  

26 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา จากนั้นประธานฯ จึงสั่งปิดการประชุมเวลา 22.25 นาฬิกา 

ปิดการประชุมเวลา 22.25 นาฬิกา  
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